

Số: 02 /KH-TTTKHCN

Bình Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2018

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018**

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

**I. Mục đích yêu cầu**

**1. Mục đích**

Nhằm tăng cường việc tổ chức cơ quan trong sạch vững mạnh, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức hành động của CBCCVN.

Nâng cao trách nhiệm trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng của người đứng đầu cơ quan và đội ngũ CBCCVN trong Trung tâm.

Khắc phục những hạn chế yếu kém, đề cao công tác tự kiểm tra, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí.

**2. Yêu cầu**

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng chống tham nhũng trong từng lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, nhằm nâng cao nhận thức của CB, VC đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp phòng chống tham nhũng được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo đến viên chức, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, gắn nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, chống lãng phí với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

**II. Nội dung**

**1. Việc quán triệt tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng.**

Triển khai quán triệt tuyên truyền các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng của cấp trên đến cán bộ công chức viên chức trong Trung tâm.

**2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng**



Thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong các hoạt động của Trung tâm: Công khai về tài chính, mua sắm, xây dựng cơ bản, giải quyết công việc của đơn vị, công khai thủ tục hành chính

Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của CBCCVC trong Trung tâm.

Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng đến toàn thể CBCCVC trong Trung tâm.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và phát động kế hoạch phòng chống tham nhũng đến toàn thể CBCCVC theo chỉ tiêu từng tháng, từng quý.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức người viên chức, học tập đạo đức Hồ Chí Minh là “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Triển khai và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Trung tâm.

Thực hiện việc kê khai tài sản, công khai bản tự kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai. Hoàn thành việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập với người có nghĩa vụ kê khai năm 2018, đồng thời báo cáo theo đúng thời gian quy định.

### III. Công tác tổ chức thực hiện

Các Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên, nhắc nhở CBCCVC thực hiện tốt công tác PCTN.

Các phòng thuộc Trung tâm thường xuyên nâng cao nhận thức thực hiện công tác PCTN.

Yêu cầu các phòng thuộc Trung tâm và mỗi CBCCVC nghiêm túc thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2018./.

#### Nơi nhận:

- Sở KH&CN;
- Lưu: VT.



**Trần Trọng Tuyên**